
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๑/๒๔๙๒ 

ลบั 

(ส ำเนำ) 
ด่วนมำก 

ที่ บ.๒๒๔๓/๒๔๙๒ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ท่ำช้ำงวังหน้ำ 
 

๓๐ ธนัวำคม ๒๔๙๒ 

 

เร่ือง กำรเข้ำด ำเนินกจิกำรและทรัพย์สนิของบริษัทไฟฟ้ำไทยคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 

 

เรียน เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
 

ตำมหนังสือกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่  ๑๐๕๗๖/๒๔๙๒ ลงวันที่  ๒๙ 
ธนัวำคม ๒๔๙๒ ให้พิจำรณำเสนอควำมเห็นในปัญหำเร่ืองกำรเข้ำด ำเนินกิจกำรและทรัพย์สนิของ
บริษัทไฟฟ้ำไทยคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ตำมควำมประสงค์ของกระทรวงมหำดไทย ข้อควำมพิศดำร
ปรำกฏอยู่แล้ว 

 

บัดนี้  คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย กองที่  ๓) ได้ตรวจ
พิจำรณำปัญหำเร่ืองกำรเข้ำด ำเนินกำรกิจกำรและทรัพย์สินของบริษัทไฟฟ้ำไทยคอร์ปอเรชั่น 
จ ำกัด โดยได้เชิญผู้แทนกระทรวงมหำดไทย (หลวงประสิทธิกลมัย) เพื่อชี้ แจงข้อควำมบำง
ประกำรในที่ประชุมด้วยแล้ว ในที่สดุกรรมกำรร่ำงกฎหมำยมีควำมเหน็ดังจะเสนอต่อไปนี้  

๑. ที่ประชุมไม่ขัดข้องในอันที่จะจัดวำงรำชกำรส่วนนี้ ให้สังกัดอยู่ในกรมโยธำ
เทศบำล กระทรวงมหำดไทย  เพ รำะเป็นสำธำรณู ปกำรอันอ ยู่ ในอ ำน ำจ ห น้ ำที่ ขอ ง
กระทรวงมหำดไทย ทั้งในปัจจุบันกม็ีรำชกำรท ำนองนี้อยู่แล้ว คือ กำรไฟฟ้ำหลวงกรุงเทพ ฯ แต่
อย่ำงไรกต็ำมที่ประชุมได้มีควำมคิดเห็นด้วยว่ำ ควำมจริงกำรไฟฟ้ำนี้ อยู่ในหน้ำที่ของเทศบำลที่
จะต้องจัดท ำตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้อยู่แล้ว แต่ข้อนี้ เป็นเร่ืองของรัฐบำล เพรำะมิใช่ว่ำกำร
เทศบำลมีหน้ำที่แล้วรำชกำรจะรับเอำมำด ำเนินกำรเสียเองไม่ได้ และกำรไฟฟ้ำในเร่ืองนี้ กเ็ป็น
เร่ืองของรัฐบำล ไม่ใช่ของเทศบำล 

๒ . ในกำรที่ จ ะจั ด วำงระเบี ยบ รำชกำรให้ สั งกั ด ในกรม โยธำเทศบำล
กระทรวงมหำดไทย ย่อมหมำยควำมว่ำกิจกำรทั้งนี้ เป็นรำชกำร กำรปฏิบัติและด ำเนินกำร ต่ำงๆ 
ย่อมต้องเป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรด้วย แต่ในข้อนี้ ผู้แทนชี้ แจงว่ำ ควำม
ประสงค์ที่จะให้กิจกำรนี้ สังกัดอยู่ในกรมโยธำเทศบำลกเ็พื่อประสงค์จะให้มีฐำนะในทำงกฎหมำย 
โดยอำศัยกรมโยธำเทศบำลซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ กำรปฏิบัติอื่นๆ 
กำรจ่ำยเงิน รับเงิน คงให้เป็นอสิระอย่ำงเช่นที่ปฏิบัติอยู่ ณ บัดนี้ ในรูปบริษัท ด้วยเหตุนี้  ที่ประชุม
จึงเหน็ว่ำถ้ำเช่นนั้นกท็ ำในรูปแบ่งส่วนรำชกำรให้สงักดัอยู่ในกรมโยธำเทศบำลตำมที่แจ้งมำไม่ได้ 

๓. เพื่อที่จะให้เป็นไปตำมที่ผู้แทนประสงค์กม็ีทำงท ำได้เป็นสองอย่ำง คือ  (๑) 



 ๒ 

ออกกฎหมำยให้อ ำนำจเป็นพิเศษ และ (๒) จัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกดั 

ส ำหรับกำรออกในรูปกฎหมำยนั้น ที่ประชุมเห็นว่ำเป็นเร่ืองที่จะต้องพิจำรณำว่ำ 
เป็นกำรสมควรหรือหำไม่ เพรำะกำรออกกฎหมำยท ำนองนี้ เป็นกำรก่อสิทธแิละอ ำนำจเท่ำนั้นอำจ
ขัดข้องทำงรัฐสภำกไ็ด้ประกำรหนึ่ง อีกประกำรหนึ่งผู้แทนชี้ แจงว่ำ เร่ืองกำรไฟฟ้ำนี้ รัฐบำลกไ็ด้
ด ำริจะจัดตั้งให้เป็นบริษัทจ ำกดัอยู่เหมือนกนั แต่จะจัดตั้งขึ้นภำยในระยะเวลำอกีปีหนึ่งล่วงไปแล้ว 
ที่ประชุมจึงเห็นว่ำควรด ำเนินกำรในเร่ืองนี้  โดยก่อตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดเสียทีเดียวจะดีกว่ำ ซึ่งกำร
ปฏิบัติในเร่ืองนี้ อำจจะสะดวกและเร็วกว่ำที่จะออกเป็นกฎหมำยให้อ ำนำจพิเศษดังกล่ำวข้ำงต้น 
ทั้งนี้ผู้แทนได้รับทรำบควำมเหน็ของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย และจะได้น ำไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชำ
ต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
(ลงชื่อ)  ส. วินิจฉัยกุล 

(นำยเสริม วินิจฉัยกุล) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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๓๐ ฉิ้นวาคม ๒๕๕๒
a        Yoo ww          Be       Paco              Z     bow
เรื่อง การเข้าดําเนินกิจการและทรัพย์สินของบริษัทไฟฟ้าไทยคอร์ปอเรชัน จํากัด
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ๑๐๕๓๒ /๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕
ธั้นวาคม ๒๕๓๒ ให้พิจารณาเสนอความเห็นในปัญหาเรื่องการเข้าดําเนินกิจการและทรัพย์สินของ
บริษัทไฟฟ้าไทยคอร์ป
             อเรชัน จํากัด ตามความประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย ข้อความพิศดาร

ปรากฏอยู่แล้ว

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ตรวจ
พิจารณาบัญหาเรื่องการเข้าดําเนินการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทไฟฟ้าไทยคอร์ปอเรชั่น
จํากัด โดยได้เชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (หลวงประสิทธิกลมัย) เพื่อชี้แจงข้อความบาง
ประการในที่ประชุมด้วยแล้ว ในที่สุดกรรมการร่างกฎหมายมีความเห็นดังจะเสนอต่อไปนี้

๑. ที่ประชุมไม่ขัดข้องในอันที่จะจัดวางราชการส่วนนี้ให้สังกัดอยู่ในกรมโยธา
เทศบาล กระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นสาธารณูปการอัน
             อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในปัจจุบันก็มีราชการทํานลงนี้อยู่แล้ว คือ การไฟฟ้าหลวงกรุงเทพ ฯ แต่
อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีความคิดเห็นด้วยว่า ความจริงการไฟฟ้านี้อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลที่
จะต้องจัดทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้อยู่แล้ว แต่ข้อนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล เพราะมิใช่ว่าการ
เทศบาลมีหน้าที่แล้วราชการจะรับเอามาดําเนินการเสียเองไม่ได้ และการไฟฟ้าในเรื่องนี้ก็เป็น
เรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่ของเทศบาล

๒. ในการที่จะจัดวางระเบียบราชการให้สังกัดในกรมโยธาเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย ย่อมหมายความว่ากิจก
             ารทั้งนี้เป็นราชการ การปฏิบัติและดําเนินการต่างๆ
ย่อมต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย แต่ในข้อนี้ผู้แทนชี้แจงว่า ความ
ประสงค์ที่จะให้กิจการนี้สังกัดอยู่ในกรมโยธาเทศบาลก็เพื่อประสงค์จะให้มีฐานะในทางกฎหมาย
โดยอาศัยกรมโยธาเทศบาลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติอื่น ๆ
การจ่ายเงิน รับเงิน คงให้เป็นอิสระอย่างเช่นที่ปฏิบัติอยู่ ณ บัดนี้ในรูปบริษัท ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุม
จึงเห็นว่าถ้าเช่นนั้นก็ทําในรูปแบ่งส่วนราชการให้สังกัดอยู่ในกรมโยธาเทศบาลตามที่แจ้งมาไม่ได้


             ๓. เพื่อที่จะให้เป็นไปตามที่ผู้แทนประสงค์ก็มีทางทําได้เป็นสองอย่าง คือ (๑)
             [END PAGE 1]
             ๒

ออกกฎหมายให้อํานาจเป็นพิเศษ และ (๒) จัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด

สําหรับการออกในรูปกฎหมายนั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่า
เป็นการสมควรหรือหาไม่ เพราะการออกกฎหมายทํานองนี้เป็นการก่อสิทธิแล ะอํานาจเท่านั้นอาจ
ขัดข้องทางรัฐสภาก็ได้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งผู้แทนชี้แจงว่า เรื่องการไฟฟ้านี้รัฐบาลก็ได้
ดําริจะจัดตั้งให้เป็นบริษัทจํากัดอยู่เหมือนกัน แต่จะจัดตั้งขึ้นภายในระยะเวลาอีกปีหนึ่งล่วงไปแล้ว
ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรดํา เนินการในเรื่องนี้ โดยก่อตั้งเป็นบริษัทจํากัดเสียทีเดียวจะดีก
             ว่า ซึ่งการ
ปฏิบัติในเรื่องนี้อาจจะสะดวกและเร็วกว่าที่จะออกเป็นกฎหมายให้อํานาจพิเศษดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ผู้แทนได้รับทราบความเห็นของกรรมการร่างกฎหมาย และจะได้นําไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชา
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชื่อ) ส. วินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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